



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๔๒๑๑

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์  
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง  
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัด  
มหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล  
(Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน  
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐น.-๑๖.๓๐น.  
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๑	ให้ผู้บริหารทุกหน่วยงาน ดำเนินการดังนี้ ๑.๑ เตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีน Booster เป็นเข็มที่ ๓ ในทุกสูตรให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ๑.๒ ให้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง ๖ ทีม ดำเนินการจัดตารางเวรในการ ลงพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อ Monitor ๑) มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ๒) การให้บริการฉีดวัคซีน ๓) การเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วง ๗ วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ติดตามคู่ขนานเชิงบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๒	ให้ทุกพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในทุก Cluster (Cluster เดิมและ Cluster ปัจจุบัน) ให้ดำเนินการวางแผนการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในประเด็นดังนี้ ๒.๑ ครอบคลุมสถานการณ์การระบาดจำนวน ๑๔ วัน เมื่อใด ๒.๒ การกำหนดตรวจ ATK จำนวนวันที่เท่าไร จำนวนกี่ครั้ง และช่วงเวลาใด ๒.๓ จัดทำแผนการฉีดวัคซีนของผู้ป่วยยืนยันและผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่ โดย - ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วก็ราย - หากฉีดครบ จำนวน ๒ เข็มแล้ว ต้องดำเนินการฉีดวันขึ้น เพื่อ Booster เข็มที่ ๓ โดยในผู้ป่วย ยืนยันที่รักษาหายแล้ว ให้ Booster เข็มที่ ๓ หลังรักษาหาย จำนวน ๙๐ วัน	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๓	ให้ Mr. Vaccine ระดับจังหวัด ดำเนินการจัดทำหนังสือขอส่งคืนวัคซีน Sinovac ที่คงเหลือ ในคลัง และวัคซีนที่หมดอายุ ให้แก่ส่วนกลาง โดยลงนามโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	- Mr. Vaccine ระดับจังหวัด
๔	ให้ทุกอำเภอ จัดทำแผนการฉีดวัคซีนของประชาชนในพื้นที่ โดยดำเนินการจำแนกว่าประชาชนในพื้นที่ ได้รับการฉีดวัคซีนในสูตรใดบ้าง ต้องได้รับการ Booster เข็มที่ ๓ ด้วยวัคซีนชนิดใด เวลาใด เพื่อนำ ข้อมูลมาจัดทำแผนการขอรับการจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลางต่อไป โดยมอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข และ Mr. Vaccine ดำเนินการรวบรวมข้อมูล	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง - กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์สาธารณสุข - Mr. Vaccine
๕	การดำเนินการระบบการรักษาหากพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ให้ดำเนินการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาล มิให้รักษาในระบบ Home Isolation เนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งยังไม่ทราบอาการแน่ชัดว่ามีความร้ายแรงเพียงใด	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๖	ให้ทีม Case Management ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการหากพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron โดยหากพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นให้พิจารณาเปิด Cohort ward โรงพยาบาลอุดรฯ โรงพยาบาลชื่นชม โรงพยาบาลนาเชือก และโรงพยาบาลวาปีปทุม ตามลำดับ	- ทีม Case Management



(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

